

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ NHA TRANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BAN THƯỜNG TRỰC

Số : 304/TB-MTTQ-BTT

Nha Trang, ngày 05 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018

(Tại kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 –2021)

Kính thưa: -

Hôm nay Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức kỳ họp lần thứ 7 khoá XI, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nha Trang, tôi xin gửi lời chào mừng và chúc sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Trước hết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thống nhất cao với nội dung báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội năm 2018 của thành phố, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do UBND thành phố trình bày.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Năm 2018, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cùng với chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân tích cực lao động, sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Thành phố phát động đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố, không ngừng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Mặt trận Thành phố thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 trên một số lĩnh vực sau:

Trên lĩnh vực công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Ban Thường trực Mặt trận thành phố đã tập trung công tác phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo... đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng hội viên, đoàn viên nòng cốt ở cơ sở, thiết lập hệ thống thông tin nắm bắt tình hình ở khu dân cư để phản ánh kịp thời những tình huống phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân. Qua đó, định hướng dư luận tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng tập trung các hoạt động hướng mạnh về cơ sở địa bàn khu dân cư.

Ủy ban Mặt trận các xã, phường đã tích cực phối hợp với chính quyền, các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn ANTT, khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; triển khai

đăng ký và xét công nhận gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa; tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

Tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2018: thành phố tổ chức vận động ủng hộ QVNN được 74.650.000 đồng; Mặt trận các xã, phường vận động được gần 300 triệu đồng. Tổng kinh phí vận động trong năm được 1.335 triệu đồng đã hỗ trợ xây dựng mới 11 nhà đại đoàn kết với số tiền trên 600 triệu đồng, sửa chữa 15 nhà với số tiền 205 triệu đồng cho người nghèo, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chuẩn bị nhân sự và các điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Nha Trang lần thứ X nhiệm kỳ 2019 – 2024, phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận TQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Trên lĩnh vực công tác giám sát.

Đã thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát huy tính tự chủ, ý thức trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong năm 2018, Ban TTND và Ban Giám sát ĐTCCĐ đã giám sát 106 công trình, dự án tại địa phương. Thông qua công tác giám sát đã kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề chưa đạt yêu cầu trong thi công để chủ đầu tư kịp thời điều chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng các công trình phục vụ nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức đoàn giám sát năm 2018 về quy trình bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo tại UBND phường Vĩnh Trường, xã Phước Đồng; giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại UBND phường Vạn Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lương và xã Vĩnh Thái. Sau giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có thông báo và kiến nghị đối với các địa phương, các ngành liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của các địa phương.

Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Công tác phối hợp.

Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với các ngành: Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư.

Xây dựng mới, nhân rộng các mô hình tiêu biểu và duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả khác hiện có tại các khu dân cư.

Phối hợp với các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân như bồi thường, giải toả, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án phát triển đô thị, xây dựng công trình công cộng, tham gia Hội đồng

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án và một số công trình trọng điểm trên địa bàn.

Tham gia khắc phục hậu quả sau bão số 8 và số 9 đảm bảo người dân không bị thiếu đói, đã tổ chức trao tiền hỗ trợ đến những gia đình có người chết, người bị thương nặng, nhà sập... với kinh phí 250.000.000đ từ quỹ cứu trợ của thành phố và gần 5 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân.

Trên lĩnh vực công tác phối hợp tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri

Phối hợp tổ chức 09 điểm tiếp xúc cử tri Thành phố với đại biểu Quốc hội có gần 1.500 lượt cử tri tham dự; 54 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và thành phố có hơn 3.000 lượt cử tri tham dự; 209 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã, phường với trên 10.000 lượt cử tri tham dự. Qua các đợt tiếp xúc, cử tri thành phố đã nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng với các vị đại biểu. Mặt trận Thành phố và Mặt trận các xã, phường đã cùng Thường trực HĐND Thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi các cơ quan chức năng giải quyết.

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố Nha Trang xin nêu lên một số vấn đề mà cử tri và nhân dân thành phố có nhiều quan tâm, kiến nghị đến HĐND và UBND thành phố:

1. Đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường Điện Biên Phủ; lát vỉa hè đường quốc lộ 1C đoạn đường tiếp giáp tường rào trường Lý Thái Tổ (cử tri phường Vĩnh Hòa).

2. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án đường Nguyễn Bình Khiêm – Hà Ra vì hiện nay đã hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị (cử tri phường Xương Huân).

3. Trường Tiểu học Phước Long 1 đã có kế hoạch xây dựng thêm phòng học từ năm học 2017 – 2018, nhưng đến nay chưa triển khai dẫn đến quá tải, không đủ phòng học; đề nghị thành phố quan tâm sớm triển khai (cử tri phường Phước Long).

4. Đề nghị sớm hoàn chỉnh khu tái định cư để giao đất cho dân xây dựng nhà tại Hà Quang I, II (cử tri phường Phước Hải).

5. Đề nghị thành phố nâng cấp tuyến đường không tên (mặt sau chung cư A và B), chợ Đầm vì đã bị hư hỏng nặng do sử dụng làm chợ tạm (cử tri phường Vạn Thạnh).

6. Đề nghị kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của các nhà hàng, khách sạn đầu nối vào hệ thống thoát nước của thành phố gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời nhanh chóng triển khai thực hiện công trình mương thoát nước suối cạn Hòa Tây – Hòa Trung (gồm 4 tổ: tổ 1,2 Hòa Tây; tổ 12, 17 Hòa Trung) hiện nay ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng (cử tri phường Vĩnh Hòa).

7. Đề nghị kết nối hệ thống thoát nước giữa khu dân cư liền kề với dự án Hà Quang đã triển khai để giải quyết ngập cục bộ khi mùa mưa đến (cử tri phường Phước Hải).

8. Đề nghị thành phố kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các dự án phía Tây Lê Hồng Phong đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hiện nay cuộc sống của người dân tại vùng này rất khó khăn khi mùa mưa ngập úng, ô nhiễm và không được sửa chữa nhà (cử tri phường Phước Long).

9. Đề nghị nạo vét, khai thông dòng chảy tại Đập tràn thôn Đồng Nhơn tiếp giáp kênh thoát lũ sông Tắc (cử tri xã Vĩnh Trung).

10. Đề nghị sửa chữa đường Thái Thông – Xuân Sơn, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng (cử tri xã Vĩnh Trung).

11. Đề nghị thành phố kiểm tra các dự án khai thác đất núi gần khu dân cư sinh sống, để có giải pháp đảm bảo an toàn và ổn định tư tưởng cho người dân (cử tri Phước Đồng, Vĩnh Thái, Vĩnh Hòa...)

Trên đây là một số nội dung Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang trong công tác phối hợp tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, đề nghị HĐND, UBND thành phố xem xét, đề ra các giải pháp sớm giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri.

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐND, UBND thành phố;
- Các vị đại biểu HĐND;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Khánh Hòa